

BẢN DỰ THẢO NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2020
Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá tại Tuần Lễ Hành Động của DeKalb Schools năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuần từ ngày 9-13 tháng 11 sẽ diễn ra sự kiện “Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá tại Tuần Lễ Hành Động của DeKalb Schools năm 2020” tại DeKalb County School District (DCSD). Sự kiện kéo dài một tuần này có các hoạt động giảng dạy tại trường hàng ngày về Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá, bao gồm lễ kỷ niệm trên mạng xã hội về các Đại Học và Cao Đẳng Lịch Sử của Người Mỹ Gốc Châu Phi (HBCU), lễ kỷ niệm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Da Đen ở Quận DeKalb, Lễ Mở Màn chương trình My Brother’s Keeper, chương trình “My Black is Beautiful Unity Day” và một cuộc thảo luận nhóm do học sinh dẫn dắt.

Hội Đồng Giáo Dục đã thông qua nghị quyết về Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá tại Tuần Lễ Hành Động của DeKalb Schools năm 2020 vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Mục tiêu của tuần lễ này là khơi dậy phong trào tư duy phản biện và đối thoại trung thực đang diễn ra trong các cộng đồng trường học để mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia vào các vấn đề công bằng chủng tộc.

Tổng Giám Đốc Cheryl Watson-Harris phát biểu “DeKalb County School District là một học khu đa dạng và chúng tôi tôn vinh sự đa dạng tốt đẹp đó theo tất cả mọi cách,”. “Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá tại Tuần Lễ Hành Động của DeKalb Schools năm 2020 mang đến cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi cơ hội ghi nhận những hình ảnh tích cực đối với học sinh trong cộng đồng của chúng tôi đồng thời lên tiếng chống lại sự bất công về chủng tộc và xã hội trong cộng đồng của chúng tôi.”

Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá bắt đầu từ một hashtag trên mạng xã hội vào năm 2013 nhằm phản đối việc một điều phối viên tuần tra khu phố ở Sanford, Fla đã bắn chết cậu bé 17 tuổi Trayvon Martin. Phong trào trên mạng xã hội đã chuyển đổi trở thành một tổ chức toàn cầu với mục tiêu xây dựng quyền lực để mang lại công lý, sự cứu giúp và tự do cho Người Da Đen trên toàn cầu.

Ông Marshall Orson, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb phát biểu, “Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá của DeKalb County School District tại Tuần Lễ Trường Học là một lời khẳng định về cam kết của Học Khu đối với học sinh, nhân viên và cộng đồng người da màu. Bằng cách tập trung vào những đóng góp quan trọng từ các cộng đồng này, cũng như những thách thức mà các cộng đồng đang phải đối mặt, chúng tôi sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của tất cả những ai là một phần của DCSD hoặc được DCSD hướng đến.”

Thành Viên Hội Đồng Nhà Trường Dijon DaCosta phát biểu “Trong xã hội ngày nay, Phong Trào Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá đại diện trực quan về những gì tổ tiên của chúng ta đã chiến đấu trong suốt lịch sử,”. “Tổ tiên của chúng ta đã chiến đấu vì công lý, tự do, bình đẳng và sự thay đổi, có lợi cho người thiểu số và người da màu. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng di sản của họ bằng cách tham gia, cập nhật thông tin và lựa chọn phát biểu ý kiến của chúng ta. Bây giờ là lúc để chuyển câu chuyện theo hướng thay đổi tiến bộ, đa dạng và hòa nhập. Chúng ta không thể cho phép mình tiếp tục những hành vi tiêu cực trong quá khứ gây chia rẽ. Sự thay đổi bắt đầu từ chúng ta.”

Để biết thêm thông tin về sự kiện “Mạng Sống của Người Da Đen Cũng Quý Giá Tại Tuần Lễ Hành Động của DeKalb Schools năm 2020”, vui lòng truy cập <https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/black-lives-matter-at-dekalb-schools/>.

Các yêu cầu truyền thông về việc đưa tin phải được gửi đến communications@dekalbschoolsga.org.